

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย

งบการเงินระหว่างกาล

และ

รายงานการสอบทานงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุล รวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 งบกำไรขาดทุนรวมและ งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับ งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของ ผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ งบกระแสเงินสด เฉพาะกิจการสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของ กิจการเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ ในการรายงานต่องบการเงิน ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ การเงิน ระหว่างกาล 2 ข้าพเจ้าไม่ได้สอบทานงบการเงินระหว่าง กาลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศบางแห่ง ซึ่งรวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล รวมสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 งบการเงิน ระหว่างกาลของบริษัทย่อยเหล่านั้นมียอด รวมสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เป็นจำนวนเงิน 13,088 ล้านบาท และมียอดรวมรายได้สำหรับ งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 เป็น จำนวน เงิน 6,989 ล้านบาท และ 18,761 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน บริษัทร่วมใน ต่างประเทศเหล่านั้น ที่แสดงในงบการเงินระหว่างกาลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีจำนวนเงิน 2,808 ล้านบาท และส่วน แแบ่ง กำไร สุทธิ จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมเหล่านั้นสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2550 มีจำนวนเงิน 173 ล้านบาท และ 347 ล้านบาท ตามลำดับ งบการเงิน ระหว่างกาล ของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมในต่างประเทศดังกล่าวสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชี อื่นนั้น และ การเสนอรายงานการสอบทานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงิน ของรายการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม ในต่าง ประเทศดังกล่าว ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลรวมนี้ ได้ถือตามรายงานการสอบทานของ ผู้สอบบัญชีอื่นนั้น งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2549 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด เฉพาะ กิจการ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ สอบทาน โดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ในขณะนั้น โดยงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวได้รวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ ๗ แห่ง ซึ่งสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 2 โดยงบการเงินระหว่างกาล ของบริษัทย่อยเหล่านั้น มียอดรวมรายได้สำหรับ งวดสามเดือนและ เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 เป็นจำนวนเงิน 5,377 ล้านบาท และ 13,698 ล้านบาท ตามลำดับ และส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมเหล่านั้น สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน มีจำนวนเงิน 73 ล้านบาท และ 218 ล้านบาท ตามลำดับ โดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกับข้าพเจ้า ในขณะนั้น ได้เสนอรายงานลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ว่าจากการสอบทานและรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีอื่น ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหว่างกาล 11 งบการเงิน ระหว่างกาล ของบริษัทสำหรับ งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ได้รับการปรับปรุงใหม่อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงิน ลงทุน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน และเรียกชื่อใหม่ว่า “งบการเงินเฉพาะกิจการ ” ข้าพเจ้า ได้สอบทานรายการปรับปรุงดังกล่าวของบริษัทแล้ว และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า รายการปรับปรุงดังกล่าว ไม่เหมาะสมและไม่ได้ปรับปรุงโดยถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมั่นน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของข้าพเจ้า และรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

งบการเงินรวมและงบการเงิน ของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ เฉพาะ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ในขณะนั้น ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศบางแห่ง ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ในขณะนั้น ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 จากผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่น และตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหว่างกาล 11 งบการเงิน ของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้มีการปรับปรุงใหม่เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จากวิธีส่วนได้เสีย เป็นวิธีราคาทุน และ เรียกชื่อใหม่ว่า “งบการเงินเฉพาะกิจการ ” ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงซึ่งใช้ ในการปรับปรุงงบการเงิน ของบริษัท สำหรับปี 2549 ใหม่ และ ข้าพเจ้าเห็นว่า รายการปรับปรุงดังกล่าวของบริษัทมีความเหมาะสม และได้ปรับปรุงโดยถูกต้องแล้ว นอกจากการตรวจสอบ รายการปรับปรุงดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าในขณะนั้น งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 หลังปรับปรุงใหม่ ที่แสดงเปรียบเทียบ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินดังกล่าวข้างต้น

(นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4068

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

12 พฤศจิกายน 2550